

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิด 30.64 แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.60 -30.75 บาท

*บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 30.64 บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มทรงตัว คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 30.60 -30.75 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้เปิดที่ระดับ 30.64 บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ้นวันทำการก่อน เนื่องจากสัปดาห์นี้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญออกมาจนถึงวันศุกร์ที่จะมีการรายงานตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐ ยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม (Non-fam Payrolls) ส่วน trade war ที่ยังไม่ชัดเจนเหมือนตลาดจะชิน ทำให้ทิศทางค่าเงินรวมทั้งเงินบาทยัง sideways

ยกเว้นเงินปอนด์และยูโรที่อ่อนค่าลงมาก โดยยูโรอ่อนค่าลงมาก ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าการประชุมอีซีบีวันที่ 12 ก.ย.นี้ อีซีบีจะปรับลดดอกเบี้ยลงแน่ ด้านเงินปอนด์อ่อนค่าจาก Brexit ที่ยังมีความไม่ชัดเจนอาจ No deal และเลื่อนออกไปอีก

สำหรับเศรษฐกิจไทยที่เงินเพื่ออ่อนมุมมองเรายังเห็นว่าการอ่อนลงของเงินเพื่อยังไม่น่าจะทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดดอกเบี้ยลงอีกเพื่อเร่งเงินเพื่อ โดยดอกเบี้ยน่าจะคงที่ระดับ 1.75%

*คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ 30.60 -30.75 บาท ยังมีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่อง

สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้มี 2 ปัจจัย คือ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของออสเตรเลีย และรายงานข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (ISM Mfg. PMI) และภาคการบริการในสหรัฐ (ISM Services PMI)ประจำเดือนส.ค. คาดจะแยงลงต่อเนื่อง จากสินค้าอุตสาหกรรมที่ลดลงต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจยุโรป

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.31 วานนี้ 98.85

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,130.81 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,538.40 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 30.615 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้